

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

(Tiếp theo trang 1)

xã hội đã hướng đến và bao hàm tiến bộ, công bằng xã hội. Tiến bộ, công bằng xã hội là mục tiêu hướng đến, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm để kinh tế phát triển lành mạnh. Như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, "không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội"; "không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần"⁽¹⁾. Bám sát thực tiễn, Đảng ta đã kiên trì lãnh đạo thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt, đến nay sau hơn 35 năm đổi mới, quá trình thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc gắn kết phát triển kinh tế với phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội đã được thực hiện có hiệu quả; tạo cơ sở kích thích, khơi dậy và phát huy tính tích cực, năng động của con người. Nhờ vậy, các giai tầng xã hội và các chủ thể kinh tế tự do, tự chủ đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm từ 6,9% của năm 2001 xuống 3,22% năm 2021. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trong 35 năm qua đạt khoảng 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng hơn 23 lần, từ 159 USD/năm (1985) lên



Công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa

3.743 USD/năm (2021). Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng từ 2,4 tỷ USD (1990) lên 660 tỷ USD (2021). Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là nước đầu tiên ở châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều... Đây là cơ sở, điều kiện

trở nền tảng cho 335,8 nghìn hộ người có công; hỗ trợ nhà ở cho hơn 181,4 nghìn hộ nghèo ở nông thôn và các vùng thường xuyên bị bão lụt; xây dựng hơn 6 triệu m² nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị và công nhân các khu công nghiệp. Mỗi đây nhất, trong đại dịch Covid-19, Nhà nước dành nhiều nguồn lực, biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, như giảm, giãn thuế, phí, lệ phí; giảm giá điện, nước, dịch vụ viễn thông; khoan hồng, giãn nợ, giảm lãi suất tín dụng...

Nhất quán chủ trương thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là vấn đề phức tạp; vừa phụ thuộc vào các điều kiện khách quan, nhất là trình độ kinh tế, vừa phụ thuộc vào năng lực chủ quan của các chủ thể xã hội. Ở nước ta, chủ trương của Đảng và thực tiễn phát triển và công bằng xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, thường

tài cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững. Số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 chiếm 99%; số trẻ đi học và hoàn thành tiểu học sau 5 năm chiếm trên 92% (thuộc nhóm đầu của ASEAN). Hiện có 95% số người lớn biết đọc, biết viết; đã phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000, phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010. Hệ thống y tế được tổ chức đến tận cơ sở thôn, bản không những phát huy tốt hoạt động y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu mà trong nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khám, điều trị, chữa bệnh đã đạt trình độ tiên tiến của thế giới, nhất là kỹ thuật ghép chi, ghép tạng và sản xuất vắc-xin... Tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 73,7 tuổi năm 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật nêu trên, vẫn "có biểu hiện chưa quan tâm đúng mức bảo đảm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa... bảo đảm phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường; chưa bảo đảm phát triển tổng thể, đồng bộ các vùng, miền, địa phương theo lợi thế so sánh và phát huy điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù"⁽²⁾.

Khách quan nhìn nhận, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là vấn đề phức tạp; vừa phụ thuộc vào các điều kiện khách quan, nhất là trình độ kinh tế, vừa phụ thuộc vào năng lực chủ quan của các chủ thể xã hội. Ở nước ta, chủ trương của Đảng và thực tiễn phát triển và công bằng xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, thường

xuyên đã tạo điều kiện để các giai cấp, tầng lớp nhân dân với đặc điểm, nhu cầu đa dạng, phong phú đều có cơ hội đóng góp cho đất nước; đồng thời, được thụ hưởng xứng đáng, phù hợp với thành quả phát triển từ các chính sách kinh tế, xã hội của đất nước.

Rõ ràng, với quan điểm xuyên suốt, nhất quán, Đảng và Nhà nước đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới. Những kết quả tích cực, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội đã không chỉ khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa do Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng mà còn là những minh chứng sinh động để đập tan các âm mưu, luận điệu phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam.

Mọi âm mưu, hành động xuyên tạc, phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam thời gian qua sẽ không thể đánh lừa được dư luận trong nước và quốc tế. Thực tiễn thực hiện thành quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, mọi người dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(theo dangcongson.vn)

1. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 16/5/2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.108.

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ông Trần Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Trà (Tiền Hải)



Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tại Điều 71 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các căn cứ để điều chỉnh quy hoạch quá rộng và chưa cụ thể nên rất dễ bị lợi dụng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. Vì vậy, tôi đề xuất thẩm quyền thay đổi quy hoạch cấp tỉnh phải được cơ quan quy hoạch cấp quốc gia cho phép và thẩm quyền thay đổi quy hoạch cấp quận, huyện phải do cấp thành phố, tỉnh quyết định. Không nên quy định như dự thảo Luật, cấp nào có thẩm quyền quy hoạch thì cấp đó quyết định thay đổi, điều chỉnh quy hoạch.

Ông Đỗ Quang Bốn, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam, xã Thái Thượng (Thái Thụy)



Hiện nay, các doanh nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Thái Thượng nói riêng và huyện Thái Thụy nói chung phải đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng 1ha ao nuôi tôm theo hình thức công nghiệp. Do chi phí đầu tư lớn nên các doanh nghiệp, người dân xác định đầu tư làm ăn lâu dài để phát triển mô hình. Vì vậy, trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tôi mong muốn nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp và người nuôi trồng thủy sản được thuê đất với thời hạn lâu dài, ổn định để phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Duy Tâm, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ)



So với Luật Đất đai năm 2013, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp tăng lên 5 lần. Tuy nhiên, theo tôi quy định này cũng chưa phù hợp trong bối cảnh phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, đặc biệt là việc thực hiện cơ giới hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp thì quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đang trở thành lực cản. Là một nông dân tích tụ ruộng đất với quy mô 10ha từ nhiều vụ qua, theo tôi nên sửa đổi quy định về hạn mức sử dụng đất nông nghiệp theo hướng chỉ cần quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp, không nên quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; gắn với cơ chế quản lý chặt chẽ việc sử dụng đúng mục đích đất với loại đất này.

NHÓM PHÓNG VIÊN



Nông dân huyện Tiền Hải tập trung cải tạo ao đầm bảo đảm các điều kiện xuống giống thủy sản vụ xuân hè.

TIỀN HẢI
Tập trung cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ xuân hè, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tích cực hướng dẫn nông dân cải tạo ao đầm, bãi triều đúng kỹ thuật, theo lịch thời vụ.

Ông Trần Văn Khởi, thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh cho biết: Với diện tích nuôi tôm của gia đình tôi hơn 3.000m². Gia đình tôi cũng như các hộ trong xã thời gian qua đã chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào vụ NTTS mới. Trong đó, đã tập trung cải tạo ao đầm, tháo nước kết hợp bơm sục đáy ao, nạo vét loại bỏ lớp bùn đen, sau đó bón vôi bột diệt tạp khuẩn bảo đảm điều kiện tốt nhất để thả tôm vào năm nay. Diện tích NTTS của gia đình năm 2022 đã đem lại giá trị kinh tế cao do yếu tố môi trường ao nuôi được quản lý tốt hơn đã hạn chế được các bệnh xảy ra trong quá trình nuôi tôm thể chân trắng.

Xã Nam Phú phấn đấu diện tích NTTS vụ xuân hè đạt 1.024ha. Để bảo đảm xuống giống thủy sản thắng lợi, địa phương chỉ đạo nông dân nạo vét ao đầm, xử lý môi trường

Khôi phục hoạt động hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Bình

Sau thời gian tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra, cả hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đều thuộc sở hữu Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình là 17.01D và 17.02D đã hoạt động trở lại.

Theo đó, từ chiều ngày 27/2, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.02D (quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Các, huyện Đông Hưng) bắt đầu hoạt động trở lại, góp phần giảm áp lực cho Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D (trụ sở tại đường Quang Trung, thành phố Thái Bình) cũng vừa hoạt động trở lại ngày 18/2 sau khi được chấp thuận từ Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình sáng ngày 28/2, hoạt động đăng kiểm xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D diễn ra bình thường, không xuất hiện quá tải, các phương tiện xếp hàng vào đăng kiểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Anh Nguyễn Phương Nam, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình cho biết: Thời điểm đầu tháng 2, tôi rất lo lắng vì xe ô tô của tôi sắp hết hạn đăng kiểm mà cả hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đều tạm ngừng hoạt động. Ở một số địa phương lân cận cũng xảy ra tình trạng xếp hàng, chờ đợi tới nhiều thời gian, công sức mới đăng kiểm được. Rất mừng là hiện tại các trung tâm trên đã hoạt động ổn định trở lại.

Theo ước tính, trong khoảng hơn 1 tháng, hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh không hoạt động, có khoảng 6.000 phương tiện đến hạn đăng kiểm nhưng chưa được thực hiện. Trước đó, từ ngày 18/1, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tiến hành điều tra, khởi tố, bắt giam 8 người là lãnh đạo, đăng kiểm viên (Trung tâm 17.01D có 3 bị can, Trung tâm 17.02D có 5 bị can) để điều tra hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi kiểm

định phương tiện, cả hai trung tâm phải dừng hoạt động do thiếu hụt nhân lực, trang thiết bị.

Việc cả hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đều tạm dừng hoạt động kiểm định phương tiện đã ảnh hưởng lớn tới nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, gây ách tắc trong hoạt động vận tải và lưu thông hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và đề xuất các phương án để các trung tâm đăng kiểm sớm hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên tinh thần xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật, nhưng hoạt động chung về lĩnh vực đăng kiểm phương tiện vẫn cần được bảo đảm hoạt động.

Ông Phạm Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm đăng

kiểm xe cơ giới 17.01D cho biết: Công ty đã tiến hành triển khai rà soát, thay thế trang thiết bị cần thiết cũng như tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo, đăng kiểm viên thay thế những vị trí đã bị khởi tố, bắt giam trước đó để hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D và 17.02D sẵn sàng hoạt động trở lại. Theo ước tính, từ khi hoạt động trở lại, trung bình mỗi ngày 9 tiếng (từ thứ 2 đến thứ 7) Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D thực hiện kiểm định, đăng kiểm cho từ 80 - 90 lượt phương tiện xe cơ giới. Thời gian tới, cùng với hoạt động trở lại của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.02D sẽ bảo đảm ổn định cho hoạt động vận tải và lưu thông hàng hóa cũng như bảo đảm an toàn giao thông.

Cũng theo ông Phạm Văn Thanh, sau khi nhận được đề nghị của Công ty Cổ phần đăng

kiểm xe cơ giới Thái Bình, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiến hành kiểm tra lại trang thiết bị cần thiết, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, bảo đảm trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D và 17.02D đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu trung tâm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình kiểm định xe cơ giới, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, những nhiễu trong quá trình thực hiện kiểm định; tiếp tục quán triệt tinh thần hỗ trợ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong công tác đăng kiểm, bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và vận tải hàng hóa, hành khách.

NGUYỄN THỜI



Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D đã hoạt động trở lại.

MẠNH THẮNG